



ที่ อว ๐๒๒๖.๕/ว ๔๗๒

ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในประเด็นต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ทั้ง ๔ กลุ่ม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานการประชุม โดยใช้ระบบ VDO Conference-Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ สป.อว. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอส่งสรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมดังกล่าวได้ที่ QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

เขียน อธิกรณต์
สป.๑๑. ส่งสรุปการประชุม
โดย ปลัด ออ. ผู้บริหารและผู้แทน
จากที่ประชุมอธิการบดี ๕ แห่ง
เพื่อโปรดพิจารณา

๑ พ.ค. ๖๗

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุ่มกิจการพิเศษ
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๙
โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒ - ๓



เขียน แซ่เซ่งเฮง
แก้ว ขิวทอง

๑ พ.ค. ๖๗

สรุปผลการประชุมในระบบ VDO Conference-Zoom Cloud Meetings
 โดย ปลัด อว. ผู้บริหารและผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดี ๔ แห่ง (๓๐ แห่ง)
 ทหารี่เกี่ยวกับการดูแลนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
 ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙
 ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นการหารือ	แนวทาง/มาตรการการดำเนินการ
<p>๑) การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา</p>	<p>เสนอให้จัดประชุม กกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ</p> <p>๑.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา</p> <p>๑.๒) การขอขยายระยะเวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษ้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-๑๙ โดยเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาออกไปไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา</p> <p>๑.๓) การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา</p> <p>๑.๔) การจัดการเรียนการสอน onlineและการประเมินผล</p>
<p>๒) การพระราชทานปริญญาบัตร</p>	<p>ให้ดำเนินการตามที่ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม) ดังนี้</p> <p>๒.๑) เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> <p>๒.๒) ให้ทุกหน่วยงาน และทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนหมายกำหนดการต่างๆ ที่เสนอขอจัดงานต่างๆ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น ออกไปก่อนโดยขอให้ทำหนังสือมาที่กระทรวง อว.</p> <p>๒.๓) กรณีหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ขอพระราชทาน ใ้คงไว้ก่อน</p> <p>๒.๔) กรณีการเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์สามารถดำเนินการได้ โดยให้จำกัดจำนวนคนเข้าเฝ้าฯและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดของกองงานในพระองค์ฯ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.๕) สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือชักซ้อมความเข้าใจและเวียนแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๒.๖) งานพิธีที่จะเกิดขึ้นหลัง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะพิจารณาต่อไป</p>

ประเด็นการหารือ	แนวทาง/มาตรการการดำเนินการ
<p>๓) การขอคืนเงินค่าเทอม ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้</p> <p>๓.๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้หยุดการเรียนการสอนแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากภาคปกติเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษาครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตร</p> <p>๓.๒) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว เช่น การผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การเลื่อนชำระค่าลงทะเบียน การลดค่าธรรมเนียมบางรายการ (ค่าบำรุงศูนย์กีฬา ค่าบำรุงห้องสมุด ฯลฯ) การให้ทุนการศึกษา การลดค่าเช่าหอพัก เป็นต้น</p> <p>๓.๓) เสนอให้ช่วยเหลือเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับนิสิต/นักศึกษา โดยเฉพาะค่าครองชีพและให้ปรับคุณสมบัติของผู้กู้ให้ยืดหยุ่น ครอบคลุมนักศึกษาทุกสาขา และปรับคุณสมบัติเรื่องรายได้ของผู้ปกครอง ซึ่งทางปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะนำไปเสนอต่อบอร์ด กยศ. ต่อไป</p> <p>๓.๔) เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙</p> <p>๓.๕) ที่ประชุมยังไม่เห็นด้วยกับการที่ รมว.อว. จะออกประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับการขอคืนค่าเล่าเรียนแต่ให้เป็นดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว</p>
<p>๔) การเปิดภาคเรียนและการปฐมนิเทศ</p>	<p>การกำหนดการเปิดภาคเรียนและการปฐมนิเทศเป็นการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา</p>

ประเด็นการหารือ	แนวทาง/มาตรการการดำเนินการ
๕) การเรียนการสอน online	<p>ขอให้กระทรวง อว. ช่วยเจรจากับภาคเอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย ได้แก่</p> <p>๕.๑) การจัดหา Sim Card ราคาถูก เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๕.๒) โปรแกรม Zoom ที่คิดราคาไม่แพงหรือไม่คิดค่าใช้จ่าย (ปัจจุบันยังคิดค่าใช้จ่ายอยู่)</p> <p>๕.๓) กระทรวง อว. ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อยกระดับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ๓ แบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Microsoft Teams ของ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ○ Zoom Cloud Meetings ของ บริษัท ๑-to-all ○ โปรแกรม WebEx ของ บริษัทซีเอสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
๖) การชุมนุมของนักศึกษา	ขณะนี้ยังไม่มี การชุมนุมของนักศึกษา
๗) การดูแลนิสิต นักศึกษาและบุคลากร และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-๑๙	<p>สถาบันอุดมศึกษามีความยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้</p> <p>๗.๑) ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหอพัก หอประชุม มาดัดแปลงปรับใช้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว หรือโรงพยาบาลสนาม สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย</p> <p>๗.๒) อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษาผู้ซึ่งมีจิตอาสา จากคณะต่างๆ โดยเฉพาะคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นของโรงพยาบาลในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา หรือโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๗.๓) จัดให้มีแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อนิสิตนักศึกษาที่ตรวจพบว่าป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาลอย่างทันที่</p> <p>๗.๔) หากพบผู้ป่วยขอให้รายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบต่อไป</p>